

ความกตัญญู



- **สุดทึ่ง! เด็ก 10 ขวบชาวสุโขทัยยอดกตัญญู เลี้ยงพ่อ-แม่พิการตั้งแต่อนุบาล 1 :**
ด.ช.ชนาธิป สร้อยพราย หรือน้องเก่ง อายุแค่ 10 ขวบ ต้องคอยทำหน้าที่ดูแลพ่อแม่ที่พิการ คือ นายนพดล สร้อยพราย อายุ 47 ปี และนางนิต ศรีเมือง อายุ 52 ปี ทั้งคู่อนออยู่บนที่นอนมานานร่วม 10 ปีแล้ว นางนิตกล่าวว่านอกจากน้องเก่งจะช่วยทำงานทุกอย่าง ทั้งกวาดถูบ้าน ล้างจาน ซักผ้า และคอยเช็ดตัวให้แล้ว ยังรับจ้างทำงานทั่วไปด้วย เมื่อได้เงินมาก็จะเอามาฝากให้ตนเก็บไว้ 20 บาท 30 บาทบ้าง ตนรู้สึกสงสารลูกมากที่ต้องแบกภาระตั้งแต่ยังเล็ก แต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่เป็นกำลังใจให้ลูกเข้มแข็ง และขอให้เขาเป็นคนดีก็ภูมิใจแล้ว



- **"น้องอ้อม" เด็กหญิงวัย 11 ขวบ ฉายา "วัลลี 3" ทำงานเลี้ยงดูแลแม่ป่วยอัมพฤกษ์ :**
ด.ญ.นิชาภา โนนมี หรือ น้องอ้อม ทุกวันหลังเลิกเรียนจะต้องนำอาหารกลางวันแม่ครัวเก็บไว้ให้ นำกลับมาแบ่งกันกินกับผู้เป็นแม่ หรือ นางแจ้ว ลอยเลิศ อายุ 51 ปี เนื่องจากไม่มีรายได้อะไร นอกเหนือจากเบี้ยคนพิการ และด้วยความที่เป็นเด็กขยันขันแข็ง จึงไปรับจ้างโรงงานขนมจีนแถวบ้าน ได้ค่าแรงวันละ 50 บาท หาเงินมาจุนเจือครอบครัว

VDO <https://youtu.be/T8ejX0luUH4>

ความเพียร



- **บัณฑิตสาวชีวิตแสนรันทด ขึ้นแท่นเป็นอัยการ อายุแค่ 26 :** “ร้อยตำราจโทหญิง จิ ราชู สุขนา” พ่อแม่เป็นชาวนา ฐานะที่บ้านยากจน ซ้ำร้ายครอบครัวยังแยกทางไปคนละทิศทาง ต้องอาศัยอยู่ที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง ถือคติประจำใจที่ว่า "คนเราอาจเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราเลือกที่จะเป็นได้" กว่าที่ตนจะได้เรียนเหมือนเพื่อน ต้องแลกมากับความยากลำบาก ต้องทำงานช่วยเหลือครอบครัวก่อนและหลังจากกลับจากโรงเรียน ทำงานรับจ้างทุกอย่างที่ช่วยให้มีเงินช่วยเหลือตนเอง นอกจากเงินที่แม่และพี่ชายรับจ้างก่อสร้างส่งมาให้รายเดือน
- **“ดร.จากกองขยะ” ความพยายาม แรงแบนดาลใจ สู่ความสำเร็จ : ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ** ใครจะเชื่อว่า ผู้ชายคนนี้มีอดีตเป็นเด็กเหลือขอ เคยลักกินขโมยกิน ไม่ยอมเรียนหนังสือ เคยเดินเก็บขยะ และช่วยแม่แยกขยะเพื่อหาเงินประทังชีวิต แต่ในปัจจุบัน เขาจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น เป็นอาจารย์อยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- **“บังอร ไชยเสนา หญิงแกร่งหัวใจแกร่ง ปลดหนี้ด้วยคำสอนของพ่อ” :** ก้าวผ่านมรสุมชีวิตที่ลำบากแสนสาหัส จากชีวิตที่ติดลบ ต้องอดมื้อกินมื้อ ทำงานหนักจนแท้งลูกถึง 3 ครั้ง ใช้เวลาเปลี่ยนชีวิตด้วยความเพียรถึง 5 ปีในการน้อมนำคำสอนพ่อหลวงมาปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต วันนี้มีรายได้ประมาณเดือนละ 50,000 บาท เหลือเก็บกว่า 30,000 บาท สามารถปลดหนี้มีบ้าน มีที่ทาง เป็นของตัวเอง มีเงินเลี้ยงครอบครัว

VDO

<https://youtu.be/pD625KEGfNU>

<https://youtu.be/gLuxUf5EPME>

ความเอื้อเฟื้อ



- **ยายหลอย คนจนผู้ยิ่งใหญ่ หญิงชราผู้รวยน้ำใจ และความสุข** : เหตุของความเอื้อเฟื้อแบ่งปันของยายหลอย หรือ **นางจาร์ส ค่างาม** ชาวบ้านดู่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไม่ได้มาจากความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทอง หากแต่เป็นความร่ำรวยในหัวใจ "ยายชายถูกทิ้ง แจก ทั้งแถม บางครั้งก็ให้ฟรี เพราะยายอยากให้เขาได้กินกัน หลายคนก็บอกทำไมยายถูกจะขาดทุนไหม ยายบอกเลยว่า ทุกอย่างยายไม่เคยขาดทุน เพราะยายไม่ได้ลงทุน มีแต่แรงงาน เหนื่อยเหนื่อยแต่ตัวเองและคนกินมีความสุขก็พอแล้ว"
- **แม่ค้าใจดีเผยให้ทุนอาหารแก่นิสิตยากจน โดยไม่หวังผลตอบแทน นานกว่า 30 ปี** : แม่ค้าใจบุญคนนี้มีชื่อว่า **นางศรีสะอาด หนูใจคง หรือป้าเล็ก** วัย 73 ปี เจ้าของร้าน "กาสะลอง" โรงอาหารคณะวนศาสตร์ มก. ป้าเล็กบอกอีกว่า ให้ทุนอาหารแก่นิสิตวนศาสตร์มานานกว่า 30 ปีแล้วแต่ไม่เคยนับปริมาณคนว่ามีเท่าไร "เด็กหลายคนไม่มีเงินซื้อข้าวกิน ก็ยังเกรงใจป้า ไม่กล้าเข้ามากินป้าก็เลยไปคุยกับอาจารย์ให้คัดเลือกเด็กที่ยากจนและมีความประพฤติดีเข้ามารับทุนอาหารฟรีตลอดจนจบปริญญาตรี รุ่นละ 15 คน แต่ที่จริงก็มีจำนวนมากกว่านั้นเด็กบางคนไม่ยอมบอกอาจารย์ แต่มากินข้าวฟรีเป็นบางมื้อก็มี"

VDO <https://youtu.be/kr475D2MmcQ>